

Số: 69/KH-UBND

Nậm Loỏng, ngày 21 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 17/01/2020 về công tác CCHC năm 2020 của TP Lai Châu, UBND xã Nậm Loỏng ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn xã.

Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn; kịp thời phản ánh chính xác những mặt tích cực cũng như hạn chế trong công tác CCHC tại xã.

Tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện CCHC, khuyến khích người dân tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch trên môi trường mạng internet; giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC của cơ quan.

2. Yêu cầu

Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đảm bảo thời gian; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm của xã.

Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch CCHC năm 2020 của xã đã được phê duyệt. Kết hợp nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền; gắn tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung và hình thức tuyên truyền

Quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về CCHC, tập trung phổ biến, quán triệt toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện tại Kế hoạch CCHC của thành phố, của xã năm 2020.

Tuyên truyền thực hiện các nội dung Kế hoạch 1775/KH-UBND ngày 21/9/2017 của UBND TP Lai Châu về triển khai đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016-2020.

Tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh, thành phố, xã; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh, thành phố, xã.

Tuyên truyền, nhân rộng mô hình sáng kiến CCHC, các cá nhân điển hình, cách làm hay sáng tạo trong công tác CCHC.

2. Hình thức tuyên truyền

Tuyên truyền thông qua hội nghị, hoạt động và việc thực hiện nhiệm vụ của xã; tuyên truyền trên loa truyền thanh không dây, trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Tuyên truyền qua hệ thống văn bản của cơ quan đến đội ngũ cán bộ, công chức của xã.

Lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC hợp lý qua công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp của lãnh đạo xã với nhân dân; qua các buổi tuyên truyền pháp luật tại cơ quan, tại các bản.

Tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa các nội dung CCHC lồng ghép trong Hội thi dân vận khéo khối chính quyền năm 2020 của thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào Kế hoạch, UBND xã yêu cầu công chức chuyên môn tại bộ phận một cửa nghiêm túc thực hiện. Tăng cường tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tại bản.

Công chức Văn hóa xã hội chủ động, tích cực đưa các nội dung CCHC năm 2020 phát sóng trên hệ thống loa không dây của xã để cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn xã nắm được và thực hiện.

Trên đây là kế hoạch công tác tuyên truyền CCHC năm 2020 trên địa bàn xã Nậm Loỏng./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ;
- TT Đảng ủy, HĐND xã (b/c);
- Cán bộ, công chức xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng A Chỉnh